

พท.แฉลงโต้ชป. ยันไม่ทำ นิรโทษกับคืนเงิน

1.4ล้าน'กาบัตร'วันนี้! เข็มนเลือกทิ้งล่วงหน้า 28มิ.ย.ชี้ใบแดงแรก เทือกแบะทำนิรยอน 'ปล่อยผี'บ้าน111+109

"อภิสิทธิ์" ดวงภรรยา- ★ มีต่อหน้า 2

พท.แฉลงโต้ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ถูกสาวลงพื้นที่หาเสียงยอมรับเมียช่วยเตือนสติอยู่เสมอ
เชื่อพลังเงาเทใจเลือก ปชป. กร้าวใส่ "ทักษิณ" ต้อง
ยอมรับคำตัดสินของศาลก่อนถึงเข้าสู่โหมดปรองดอง ขณะที่
แกนนำ ปชป. ดีดกระแสพลังหลังปราศรัยเวทีราชประสงค์
มั่นใจถอนพิษทักษิณได้แน่ "กรณ์" สั่งผู้สมัคร ส.ส.กทม.
ขยายผลเนื้อหาชุดความคิดของหัวหน้าพรรค หัวปั่น
กระแสต่อเนื่องถึงวันปราศรัยใหญ่ ก.ค. วัชรชาติปัด
ไม่มีวันตายเปรียบเหมือนพรรคแมลงสาบด้าน "สุเทพ"

และ "ทักษิณ" ต่อสายตื้อบปี่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลให้
หันกลับมาสนับสนุน พท. แบะทำเปิดทางนิรโทษกรรม
คดีการเมือง "อิงลักษณ์" ขอดทอนเมินตอบโต้พรรค
คู่แข่ง อ้างอยากเห็นประเทศชาติปรองดอง แจงพี่ชาย
ต่อสายแกนนำพรรคต่างๆจับขังตั้งรัฐบาล "น้องเอม"
หวังฟอกกลับมางานแต่ง ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
เพื่อไทยรณรงค์การณืปัดมีนโยบายนิรโทษกรรมนาย
ใหญ่และคืนเงิน 4.8 หมื่นล้าน ย้ำมุ่งมั่นหาทางออกให้
ประเทศไทย "ธิดา" เขี่ย ปชป. ล้มเหลวฟอกตัวเอง นปช.

เตือนนายกระวังเจตนาเลื้อแดงต่อต้านเพิ่ม "บึกเต็ง"
ปฏิเสธถูกต่อสายตุ๋มตั้งรัฐบาล วางเงื่อนไขนิรโทษกรรม
ถึงเข้าร่วมรัฐบาล

หลังจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศรัยแยก
ราชประสงค์ ที่แฉสาเหตุการเสียชีวิต อ.ศพ พุ่งเป้าโจมตี
พรรคเพื่อไทย คนเลื้อแดง และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะประเด็นชายชุดดำข่มขืน
ประชาชน และการนิรโทษกรรมให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ทำให้
แกนนำพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าพลังเงาจะออกมา
ทะเลาะกันให้ ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้รณรงค์การณื
ไม่มีนโยบายนิรโทษกรรมให้ พ.ต.ท.ทักษิณและแกนนำ
เลื้อแดงได้เตือนให้พรรคประชาธิปัตย์ระวังคนเลื้อแดง
จะชูป้ายประท้วงระหว่างที่ลงไปหาเสียงเพิ่มชิ้นนั้น
"อภิสิทธิ์" เชื่อพลังเงาเทใจเลือก ปชป.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. เวลา 08.30 น. ที่ลานหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) หน้าสวนลุมพินี นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
และรองนายกรัฐมนตรีพร้อมแกนนำ ได้หาเสียงในพื้นที่
กทม. เมื่อมาถึงนายอภิสิทธิ์ได้สักการะถวายพวงมาลัย
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ก่อนไปทำพิธีปล่อยขบวนหาเสียง
โดยกล่าวกับอาสาสมัครที่ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.
ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งที่มีการตอบรับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะคนที่อยากเห็นบ้านเมืองเดิน
ไปข้างหน้าคนที่เข้าใจถึงสถานการณ์ความยากลำบาก
ที่ผ่านมา แต่เป็นธรรมดาที่มี 2 ปีจ้จยที่ทำให้เราต้อง

ทำงานกันหนัก คือ ฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีให้ผู้สนับสนุน แสดงออกในลักษณะที่อึกเขิม ทำให้บางครั้งการแสดงออก ดูจะรุนแรงเป็นพิเศษ คนที่ดูเฉพาะจุดนั้นอาจเข้าใจ สถานการณ์ไม่ตรงกับสถานการณ์ทั่วไป ที่คนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงของการตัดสินใจ หรืออาจตัดสินใจแต่ไม่ได้ แสดงออก เพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใคร ในภาพรวม มันใจว่าเมื่อความแตกต่างมีทางเลือกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งมั่นในการทำงาน แก้ปัญหาของประชาชน จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หันมา สนับสนุนเรา ขอให้ทุกคนมั่นคง ทุ่มเทอย่างเต็มที่ อย่าง ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภากรรมการที่ปรึกษาพรรค ประชาธิปัตย์ย้ำเสมอว่าทุกวินาที ทุกคนมีความหมาย ขอให้เดินหน้าทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในระยะเวลาที่เหลืออยู่

เข้าใจผิดเห็นกองเชียร์ชูป้ายแข่ง

จากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้แยกกับคณะของนายสุเทพ เดินเข้าไปตระเวนพบปะประชาชนในสวนลุมพินีที่พากันมาออกกำลังกายตอนเช้า พื้นที่ที่เดินผ่านประตูใหญ่ของสวนลุมพินี ที่มีกลุ่มเต้นแอโรบิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ได้มีหญิงวัยกลางคนสวมเสื้อสีแดงเกือบ 10 คน ประสานเสียง ตะโกนพร้อมชูนิ้วเบอร์ 1 ว่า มาตราการทำไมๆ มาคน แล้วข้อมาทำไมกลับไประพวกคิดแต่พูดทำให้นายอภิสิทธิ์ หน้าเหื่อน ขณะที่กองเชียร์ตั้งลำได้ก็ตะโกนส่งเสียง เบอร์ 10ๆ เพื่อกลบเสียงกลุ่มดังกล่าว ทำให้นายอภิสิทธิ์ รีบเดินผ่านกลุ่มดังกล่าวได้ประมาณ 20 เมตร ปรากฏว่า ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีฟ้า ชูป้ายขนาดใหญ่ สีขาว โดยมีข้อความว่า ตีแต่พูดความจริงเขาจึงโกรธ ที่บอกกล่าวโทษมาตราครดูน่าขัน ใครกันแน่ที่ยุคนหัวหัน กัน ชูนิ้วมันเผาบ้านเมืองชาติตนเองมาชูให้นายอภิสิทธิ์ ในครั้งแรกนายอภิสิทธิ์คิดว่า เป็นป้ายต่อต้านจึงเดินหนี แดมกลุ่มกองเชียร์ได้ต่อว่าและไล่ให้ผู้หญิงคนดังกล่าว ออกไป ทำให้ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่พอใจ จนต้องพยายาม ชี้แจงว่าตนเองมาเชียร์ มาสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ทำไม ไม่ดูให้ดีเสียก่อน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้อำนวยการ เลือกตั้ง กทม. พรรคประชาธิปัตย์ จึงได้เข้าไปขอโทษ เมื่อรู้ว่า เป็นกลุ่มกองเชียร์ จึงหัวเราะขบขัน หันมาบอก กับผู้สื่อข่าวว่า เชียร์กันเอง งงกันเอง และเมื่อนายอภิสิทธิ์ เดินเข้าไปอีกระยะหนึ่งก็เจอผู้หญิงสวมเสื้อสีแดง ชี จักรยาน พร้อมตะโกนเบอร์ 1 อีกครั้ง ทำให้นายอภิสิทธิ์ ถึงกับส่ายศีรษะและขมแขบๆ

ดูลายมือฟันธงเป็นคนมือสะอาด

ต่อจากนั้นนายอภิสิทธิ์พร้อมผู้สมัคร ส.ส. เดินไป แวะทักทายคนไทยจีนสูงอายุตามซุ้มน้ำชา โดยนายอภิสิทธิ์ ได้พูดภาษาจีนเพื่อขอคะแนนเสียงจากชาวจีนว่า "จับผ้อหนอเตียบ" หมายความว่า ให้เลือกเบอร์ 10 ทั้ง 2 ใบ ทำให้เรียกเสียงปรบมือจากเจ้าสาว-อาแม่ที่ออกกำลังกาย อยู่ แล้วได้เดินไปถึงกลุ่มรำกระบี่จีน สมาชิกได้ให้นายอภิสิทธิ์ได้ถือกระบี่จีนที่มีผู้สีแดงห้อยอยู่ โดยบอกว่าเป็น เคล็ดลับเพื่อฟันฝ่าสิ่งชั่วร้ายเข้าไปถึงตำแหน่งนายกฯ และ



ระหว่างแวะซุ้มน้ำชา เจ้าสาวคนหนึ่งได้ขอดูลายมือนายอภิสิทธิ์ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ยื่นมือขวาไปให้ดูแต่เมื่อเห็นช่างภาพกรุกกันเข้าไปถ่ายภาพ ก็บอกว่าคือเป็นคนมือสะอาดนะ ต่อมาเดินไปเจอกลุ่มนางเสาวรส สภามารดาของนายศิริโชค โสภา ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ จึงได้เข้าทักทายสอบถามถึงนายศิริโชค มารดาของนายศิริโชค กล่าวว่า นายศิริโชคไม่ได้อยู่ไหน เพราะเมื่อคืน (20 มิ.ย.) ไม่ได้กลับบ้าน ต่อมาได้ไปเจอกลุ่มนางอำพัน นิรันตรกุล มารดาของนายปัญญา นิรันตรกุล หรือ "เสียดา" พิธีกรรายการทีวีชื่อดัง เจ้าของบริษัทรีรีคพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ที่ได้ประกาศตัวว่าเป็นหัวหน้าคนให้ หากไม่มาทักกันจะเห็นดี นายอภิสิทธิ์เข้าไปทักมาจับน้ำชาอย่างเป็นกันเอง ระหว่างทางยังเจอกลุ่มคนเสื้อแดง และผู้ไม่ชอบนายอภิสิทธิ์เป็นระยะ โดยได้มีชายสูงอายุ ชีจักรยาน ไล่ตามตะโกนใส่ นายอภิสิทธิ์ว่า เลือกอภิสิทธิ์ เป็นควาย บางคนท้วงจิกก็งอปากบอกว่า ไม่มอง มองไม่เห็น ใส่แว่นอยู่ และที่ไม่มองเพราะไม่ชอบด้วย

แฟนคลับถอดพ่อทวดให้ไว้ป้องกันภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างเดินหาเสียงนายอภิสิทธิ์ โชว์สเต็ปการวิ่ง โชว์ความฟิตให้ช่างภาพถ่ายภาพ พร้อมบอกว่าเวลาเหลือน้อยต้องวิ่งบ้าง โดยก่อนที่จะออกจากสวนลุมพินี ปรากฏว่ามีนางเสาวรส หลีกภัย เชี่ยวศิริจร อายุ 60 ปี ได้ปั่นจักรยานด้วยความเร็ว มาดักพบนายอภิสิทธิ์ พร้อมถอดสร้อย 3 กษัตริย์ที่แขวน หลวงปู่ทวดเลี่ยมทองให้นายอภิสิทธิ์ด้วยอาการมือสั่นๆ

△ อ่อนขอคะแนน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย มีประชาชนจำนวนมาก ให้การต้อนรับ โดยไร้ฝ่ายต่อต้านตามก่อกวน.

แล้วบอกว่า รักมากเป็นพิเศษ จึงมอบให้เพื่อเอาไว้ ปกป้องรักษาคุ้มครอง นายอภิสิทธิ์ได้รับไว้ และกล่าวขอบคุณ ก่อนยื่นให้ทีมงานเก็บไว้ ทั้งนี้ นางเสาวรส หลีกภัยเปิดเผยภายหลังว่า หลวงปู่ทวดองค์ดังกล่าวเป็นพระเก่าแก่ที่เก็บรักษามา 85 ปี ประเมินค่าไม่ได้ ตัวองค์ เลี่ยมทองฝังเพชร สร้อยเป็นสร้อย 8 กษัตริย์จากอิตาลี ราคารวมอยู่ที่หลักแสนบาท ได้ห้อยติดตัวมาโดยตลอด เพราะนับถือหลวงปู่ทวดมาก สำหรับตนรู้สึกเสียใจด้วย เป็นของมีค่าทางจิตใจ แต่ต้องการให้ไว้คุ้มครองนายอภิสิทธิ์ ขนาดลูกชายเป็นแพทย์อยู่ จ.ภูเก็ต ยังไม่เคยคิดจะให้ อยากให้นายอภิสิทธิ์นำพาประเทศพ้นวิกฤติ อย่างไรก็ตาม นางเสาวรสยังแสดงความจำนงที่จะฝากแหวนหยกฝังเพชรตัวเรือนทองให้นายอภิสิทธิ์ด้วย แต่เนื่องจากนายอภิสิทธิ์เดินผ่านไปก่อนจึงไม่ได้มอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อนายอภิสิทธิ์ทราบถึงข้อมูลราคาได้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับนางสาวลักษณะเพื่อที่จะส่งกลับคืนแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทีมงานหาเสียงของผู้สมัครให้เร่งประสานและส่งคืนโดยเร็วเนื่องจากมีราคาเกินกว่าที่จะรับไว้ได้ตามที่กฎหมายป.ป.ช.กำหนดไว้

เลื้อยเหลืองบุกทวงถามช่วย "วีระ-ราตรี"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหาเสียงที่สวนลุมพินีของนายอภิสิทธิ์ นอกจากเจอกลุ่มเสื้อแดงยังได้เจอสมาชิกของกลุ่มคนเสื้อเหลือง ได้เดินเข้ามาถามตรงๆถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือนายวีระ สมความคิด และ น.ส.ราตรี พิพัฒน์ไพบูรณ์ ที่ถูกศาลกัมพูชาจำคุก นายอภิสิทธิ์ชี้แจงว่า รัฐบาลกำลังช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้น และขณะนี้กำลังดำเนินการ มีการส่งคนเข้าไปดูแล แต่เสียชีวิตในช่วงต้นการตัดสินใจบางอย่างไม่ตรงกัน และขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาพยายามดูแลการเลือกตั้งของไทยอยู่ ถ้าหากรัฐบาลมั่นคงและพรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมาเป็นรัฐบาลเรื่องมันก็จะง่าย ยืนยันว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ทอดทิ้งทั้ง 2 คน กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่

คอดขอพรท้าวมหาพรหม

ต่อมานายอภิสิทธิ์เดินทางออกจากสวนลุมพลัดรถไฟฟ้าได้เดินทางไปฝั่งถนนสีลม เพื่อสมทบกับคณะนายสุเทพ เพื่อเดินทางมาหาสำนักงานและพนักงานออฟฟิศ โดยมีจังหวะหนึ่งนายอภิสิทธิ์ ได้หยุดยืนหน้าป้ายโหวตโน มีข้อความ "ดีแต่พูด" ซึ่งเป็นรูปควายใส่สูท ถ่ายรูปกับประชาชนทำให้สรีระของนายอภิสิทธิ์อยู่กึ่งกลางเขาคาวพอดี เมื่อนายสุเทพมองเห็นจึงรีบวิ่งตัวออกจากจุดดังกล่าว เพราะเกรงว่าภาพออกมากจะเป็นหน้านายอภิสิทธิ์มีเขาคาวควาย จากนั้นได้เดินไปถึงเพียงแค่วิเวณบันไดขึ้นสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ได้รับขึ้นรถแลนด์โรเวอร์กันกระสุน ป้ายทะเบียน ฌข8210 กรุงเทพมหานคร ประจำตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่นายสุเทพใช้ประจำ หลบออกจากขบวนไปทันที โดยมีรายงานว่า นายอภิสิทธิ์ได้แวะไปสักการะองค์ท้าวมหาพรหมแยกราชประสงค์เป็นการส่วนตัว โดยมีเพียงนายตำรวจคนสนิทติดตามไปด้วยเท่านั้น

แนะนำกระทู้ตั้งคนตีตัวปรองดอง

เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมงาน "คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน" พร้อมกับปาฐกถาเปิดงานในหัวข้อ "บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่สยามพารากอน ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ยินเสียงเรียกร้องให้สื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้สื่อตั้งองค์กรตรวจสอบตนเอง และให้มีการปฏิรูปสื่อ ส่วนบทบาทของสื่อกับความมั่นคงนั้น มีเส้นแบ่งอยู่ การสื่อสารสู่สาธารณะอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมาก เมื่อสังคมมีความขัดแย้งสูงสื่อจะได้รับข้อสังเกตและข้อสงสัยว่ามีการเสนอข่าวเป็นกลางเป็นธรรมชาติหรือไม่ ต้องหาความพอดีความ

หลากหลายทางความคิดที่มีความจำเป็นในสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ตนไม่มีความประสงค์ที่จะแทรกแซงเสรีภาพสื่อ แม้พบปัญหาการทำงานของสื่อบางครั้งต้องการแก้ไข ดังนั้นการที่สื่อจะดูแลตนเองก็ไม่ไปว่าคนในสังคมจะไม่สามารถชี้แนะได้ จึงมีการปฏิรูปสื่อที่อยู่ในแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่สื่อต้องปฏิรูปหลายด้าน วันนี้สังคมพูดถึงความปรองดองมากขึ้น ก็รู้ว่ามีความสำคัญต่อผลกระทบต่อความมั่นคง การปรองดองต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งสื่อด้วยที่ต้องให้ความรู้และกระตุ้นสังคมเกิดความตื่นตัว

ควงกรรยา-ลูกสาวช่วยหาเสียง

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่หาเสียงในตลาคณิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหาเสียงกับกลุ่มเฟิร์สโหวต "FirstVote" เมื่อนายอภิสิทธิ์ไปถึงนางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยาอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ น.ส.ปราง เวชชาชีวะ บุตรสาว ได้เดินมาสมทบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายอภิสิทธิ์ด้วยท่าทีขบขัน เริ่มแรกได้เดินตามหลังในระยะห่างๆ ต่อมาได้เข้าไปเดินใกล้ชิดมากขึ้น ถือเป็นครั้งแรกของครอบครัวเวชชาชีวะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายอภิสิทธิ์ ได้พาครอบครัวทั้งภรรยาและลูกสาวที่ปกติจะเก็บตัวไม่ยอมออกสื่อรณรงค์หาเสียง ทั้งนี้ในการเดินทางหาเสียงที่ตลาคณิตจุฬาฯ นายอภิสิทธิ์และครอบครัวได้เดินเพียงฝั่งด้านขวาของตลาคณิต ส่วนฝั่งด้านซ้ายไม่ได้เดิน ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวเดินไปสังเกตการณ์พบว่ามีแม่ค้าอยู่ 2 ร้านที่ไม่ชอบนายอภิสิทธิ์ และเตรียมที่จะตะโกนสวนว่า "เลือกเบอร์ 1" หากนายอภิสิทธิ์เดินผ่าน

ต่อมา นายอภิสิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวเดินขึ้นไปยังชั้น 2 อาคารจุฬจักรพงษ์ เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารสโมสรอาจารย์ โดยเมนูที่รับประทานร่วมกันประกอบด้วยมันมันไก่ไข่เจียวหมูสับ ผักพริกหยวกหมู ทอดมันปลากราย โดยมีนายเกียรติสิทธิ์อมร และนายปดิชาน วัฒนายากร และเพื่อนๆของ น.ส.ปราง ร่วมรับประทานอาหารด้วย

"พิมพ์เพ็ญ" เตือนสติสามีเสมอ

ขณะที่นางพิมพ์เพ็ญกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์กล่าวปราศรัยบนเวทีราชประสงค์ว่า เป็นคนให้กำลังใจให้สติในเหตุการณ์คืนวันที่ 10 เม.ย. 2553 จนสามารถผ่านวิกฤติมาได้ถึงทุกวันนี้ว่า "ก็อย่างที่เขาคิดบนเวทีนั่นแหละ" เมื่อถามว่า หลังจากนั้นต่อมาได้ให้กำลังใจอย่างไรร้างเพราะการทำงานก็ยังคงเจอปัญหาและอุปสรรคอีกมาก นางพิมพ์เพ็ญแสดงอาการใจหายพร้อมยิ้มก่อนตอบว่าเรื่องนี้ให้ไปถามนายอภิสิทธิ์เองแต่ปกติครอบครัวของเราให้กำลังใจกันเป็นปกติสม่ำเสมออยู่แล้ว ระหว่างนั้นนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวหยอกล้อภรรยาว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้กำลังใจอะไร เป็นการเตือนสติกันมากกว่า เมื่อถามว่าที่ผ่านมามาสติไม่ค่อยมีใช้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์และ

นางพิมพ์เพ็ญต่างยิ้มแต่ไม่ยอมตอบคำถาม

ลั่น "ทักษิณ" ต้องยอมรับคำตัดสินศาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ ทุจริตเรียกรับเงินให้ทุกฝ่ายลืมนัดให้เริ่มความปรองดองตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.นี้ว่า "อดีตแล้วลืมแล้วแปลว่าอะไร ถ้าคุณทักษิณจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ยอมรับคำตัดสินของศาลก็จะเป็นก้าวสำคัญที่ดีถ้ามีความตั้งใจที่จะปรองดอง" ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้า พ.ต.ท.ทักษิณไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม จะสามารถลืมนัดเพื่อปรองดองได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า ไม่ยอมรับก็ต้องเดินหน้า โดยยื่นชั้นหลักกฎหมายของเราว่าต้องมีใครอยู่เหนือคำพิพากษาของศาลได้ อย่างไรก็ตาม สนใจตรงที่ว่าความพยายามนิรโทษกรรม พ.ต.ท.ทักษิณ มันจะส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายของประเทศ และเรื่องคืนเงิน 4.6 หมื่นล้าน ก็กระทบกับประชาชนทุกคนอยู่แล้ว เมื่อถามว่าสามารถลืมนัดไปได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า ถ้า พ.ต.ท.ทักษิณทำใจได้ที่จะให้ยึดทรัพย์และอยู่อย่างนั้นก็ลืมได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่สำคัญ ลืมของ พ.ต.ท.ทักษิณหมายความว่าอะไร เมื่อถามต่อว่าถ้าลืมแล้วหมายความว่าต้องให้ทุกอย่างคืนมา นายอภิสิทธิ์ตอบว่า "อันนั้นก็ไม่ได้ลืมแล้วละครับ"

ไม่กังวลต่อสายลับบีหัวหน้าพรรคร่วม

ต่อข้อถามว่านายกษกั๊งวลหรือไมที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณพยายามโทรศัพท์ลอบไปกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อจัดตั้งรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ตอบว่า "ไม่กังวล เพราะเบื้องต้นพี่น้องประชาชนจะเป็นคนให้คำตอบก่อนการปรกาศเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขอให้พี่น้องชัดเจนว่าอยากหลุดพ้นจากวังวนปัญหาอิทธิพลที่ พ.ต.ท.ทักษิณเข้ามาทำให้การเมืองมันเดินไม่ได้ ก็ช่วยเลือกพวกเราเข้าไปเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อถามว่าประชาธิปัตย์ได้เริ่มประสานพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า ยัง ตอนนี้อยู่ฝ่ายก็หาเสียงกันไป เราขอคะแนนกับพี่น้องประชาชนก่อน เมื่อถามอีกว่า การร่วมมือกับพรรคร่วมรัฐบาลถ้าจะมีปัญหาหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า "เราก็ทำงานอยู่ด้วยกันในกม.และเมื่อผลการเลือกตั้งชัดเจนคงจะพูดคุยกันได้" เมื่อถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะระบุว่าต้องให้เวลาพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน 30 วัน นายอภิสิทธิ์ตอบว่า ไม่ทราบว่าจะตัวเลข 30 วันมันจำเป็นแค่ไหน คิดว่าในยุคนี้การแสดงจุดยืนท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆมันก็เป็นคำตอบจริงๆแล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรคแสดงจุดยืนเรื่องนี้ได้และก็จบกันไปเลย ดังนั้นเวลานั้นไม่ควรจะเป็น 30 วันแต่เรายืนยันว่าใครมาอันดับหนึ่งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อนอยู่แล้ว

เย้ย พท.หัวนี้ไหวตั้งรัฐบาลไม่ได้

ต่อข้อถามว่านายกษกั๊งวลหรือไม่ว่าถ้าแต่ละ

ช่วยหาเสียง นายพานทองแท้ น.ส.พินทองทา ▶
น.ส.แพทองธาร บุตรชายและบุตรสาวของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกษ ลงพื้นที่หาเสียงช่วย
น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.ห้วยขวาง-
วังทองหลาง กทม. พรรคเพื่อไทย.

พรรคยังมีเงินไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง นายกษ
จะยอมรับไม่ได้พอหรือไม่ว่า นายอภิสิทธิ์ตอบว่าการร่วม
รัฐบาลต้องมาพูดกันว่าเป้าหมายของการบริหารคือ
อะไรนโยบายคืออะไร วิธีการทำงานคืออะไร คนยังยืนยัน
ในส่วนของตน ผู้สื่อข่าวถามถึงผลปราชัยใหญ่ที่ราช-
ประสงค์ของพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า
คิดว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัวมากขึ้น มองเห็นทางเลือก
ของประเทศชัดเจนมากขึ้น และที่สำคัญเราได้ไปที่นั่น
ทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมีความรู้สึกว้าบ้านเมือง
นี้ทุกคนเป็นเจ้าของจริงๆ ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่ตนตอบไม่ได้ว่าจะมีส่วน
ช่วยในการตัดสินใจของคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทางการเมือง
อยู่ที่พี่น้องจะตัดสินใจ จากนี้ไปคงต้องย้ำสิ่งที่
บอกประชาชนไปว่าทางเลือกคืออะไร ขณะเดียวกัน
ทางพรรคประชาธิปัตย์จะเสนอข้อเสนอนี้ในแง่จะทำอย่างไร
ถึงจะดับไฟประเทศเมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยยังมั่นใจ
ว่าจะได้ ส.ส.ถึง 270 เสียง นายอภิสิทธิ์ตอบว่า "ผม
เห็นเขามีแต่กลัวว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ ช่มชู้เช่นนั้น
อย่างนี้ถ้าได้ 270 ก็ไม่ใช่อะไร"

“สุเทพ” แฉ “ทักษิณ” ลือขบปีพรรคร่วม

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ตอบ
คำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีพรรคเพื่อไทยใหม่กระแส
ในเรื่องบัตรเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อที่อาจทำให้ผู้ใช้
สิทธิกาผิดของจนเป็นบัตรเสียและพยายามหาเสียงว่า
มีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ พรรคประชาธิ-
ปัตย์ประเมินสถานการณ์อย่างไวว่า ขอชี้ให้เห็นว่าวัน
ก่อนพรรคเพื่อไทยคุยว่าได้ 270 เสียง 370 เสียง จะ
ตั้งรัฐบาลคนเดียว “วันนี้ผมได้ข่าวว่าคุณทักษิณ ชินวัตร
(อดีตนายกรัฐมนตรี) ลงทุนโทรศัพท์หาหัวหน้าพรรคทั้งหลาย
เพื่อสอบถามว่ามีเงินไปทำอะไรบ้าง ถ้าจะมาสับสนุน
พรรคเพื่อไทย รวมทั้งสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายให้ด้วย
มีคนส่งข่าวบอกผมอย่างนี้ วันนั้นก็เบะทำแล้วสงสัย
เขาจะโกงเลือกตั้ง ทำทางแพ้วไว้แล้ว ถ้าแพ้วก็จะได้
ข้างว่าเขาโกง แพ้วก็บอกถูกโกง ผมไม่ตื่นตื่นอะไร
กับเรื่องพวกนี้ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้ง” นาย
สุเทพกล่าว เมื่อถามย้ำว่า พ.ต.ท.ทักษิณ โทรศัพท์ถึง
หัวหน้าพรรคทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายสุเทพ
หัวเราะก่อนตอบว่า เขาส่งข่าวมาพอสมควรแล้ว

ตีตึกกระแสปุ้งหลังปิดเวทีราชประสงค์

เมื่อถามถึงกระแสการตอบรับภายหลังพรรค
ประชาธิปัตย์ปราชัยใหญ่ที่สัแยกราชประสงค์ นาย



สุเทพตอบว่า ผลจากการปราชัยจะทำให้คะแนนเสียง
ในพื้นที่ กทม. ดีขึ้นมาก มีคนโทรศัพท์มาหาตั้งแต่เช้า
และบอกว่าจะช่วยกันบอกเล่าเรื่องนี้กันต่อไป ได้รับการ
ตอบรับจากประชาชนดีมาก คิดว่าเขาคัดเลือกใจในข้างเรา
เพราะ ประชาชนจำนวนมากที่สืบทอดกรรมและกรรม
จริงไปแล้ว เมื่อนำข้อเท็จจริงมาบอกประชาชนเพื่อช้
ให้เห็นว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและเครือข่ายได้ทำกับคน
กทม. ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเผาบ้านเผาเมือง และทำให้
เจ้าหน้าที่เสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังทำร้ายจิตใจของประชาชน
อย่างสาหัส เมื่อถามว่า ผลการสำรวจโพลระบุว่าพรรค
ประชาธิปัตย์จะได้รับเลือกตั้งในพื้นที่กทม.เพียง 5 เขต
ขณะที่พรรคเพื่อไทยจะได้ถึง 28 เขต นายสุเทพตอบ
ว่า “ไม่วิตกรื่องโพล ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ
โพลไม่สามารถทำให้ประชาชนเปลี่ยนใจได้ ทั้งนี้ใน
กทม. พรรคประชาธิปัตย์จะได้ถึง 27 เขตขึ้นไป ส่วน
จะถึง 30 เขตหรือไม่ ขอให้รอดูในอีก 8-9 วันที่
เหลือเมื่อถามว่าเป็นห่วงว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการ
หาเสียงจะมีการรณรงค์ทางการเงินออกมามาก นายสุเทพ
ตอบว่า “ไม่กลัว มาถึงวันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วทุกอย่าง
อยู่ที่มือและใจของประชาชน เรื่องอื่นไม่ต้องกลัว มันจะ
มีกระสุนอะไรก็ตามถล่มมาเถอะ เพราะอย่างไรแล้วเรา
ก็สู้เขาเรื่องนั้นไม่ได้

มั่นใจถอนพิษทักษิณได้

เมื่อถามว่าเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยจะออกมา
ตอบได้การปราชัยที่ผ่านมากหรือไม่ จะมีการตั้งรับ
อย่างไร นายสุเทพตอบว่า มันไม่น่าแปลกใจอะไร
เมื่อคืนวันที่ 23 มิ.ย. เขาก็แกล้งเราเต็มที่ ส่งสุนทรบรวาร
มารังควานตัดสายไฟ มาดอดปลั๊ก พวกเขาไปทำอะไร
พวกตนไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว หาเรื่องกันทุกวัน ไม่เป็นไร

ประชาชนตัดสินใจได้ ต้องเลือกกันระหว่างคนดีกับคนร้าย
เมื่อถามว่านายณัฐวุฒิ ใสเเก้ว ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อ พรรคเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ระบุ
ว่าการปราชัยของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีอะไรใหม่
นอกจากน้ำตาของนายสุเทพ นายสุเทพหัวเราะก่อน
ตอบว่า ท่านทั้งหลายที่งู้อยู่ก็ชัดเจนว่าใครยิง พล.อ.
ร่วมเกล้า ฐวธรรม บอกไม่มีเสียด่า ตนก็บอกได้ว่าวันนี้
จับมาแล้ว 15 คน มันก็ชัดเจน เมื่อถามว่านายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ปราชัยเฉยชวนประชาชนขอให้ร่วมกัน
ถอนพิษทักษิณ คิดว่าจะได้ผลในการเรียกคะแนนใน
ช่วงโค้งสุดท้ายหรือไม่ นายสุเทพตอบว่า คิดว่าได้ผล
แยกแยะกันให้ชัดเจน เมื่อคืนนายอภิสิทธิ์พูดจาได้ดีมาก
สื่อสารถึงประชาชนได้อย่างตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเป็น
ประเด็นที่ชัดเจน วันนี้ประชาชนต้องเลือกเอาเองว่าจะ
เลือกประชาธิปัตย์หรือเลือกเพื่อไทย จะเอาประเทศให้
รอดพ้นจากอิทธิพลของทักษิณหรือจะยอมจำนนต่อ
อำนาจอิทธิพลของเขา

เปิดทางนิรโทษคดีการเมือง

เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าไม่เคย
พูดเรื่องนิรโทษกรรม นายสุเทพตอบว่า คนพวกนี้ก็เป็น
อย่างนี้ ดูกระแสเมื่อก่อนเขาก็พูดกันเอง ร.ต.อ.เฉลิม
อยู่บำรุง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ก็พูด
ใครก็พูด สื่อมวลชนก็ได้อิน แต่ถึงวันนี้ก็โกหก ตอแหล
เปลี่ยนไปเรื่อย เมื่อถามว่า นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ
ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์
ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความคิดที่จะนิรโทษกรรม
เฉพาะคดีทางการเมือง นายสุเทพตอบว่ามีความคิดอย่าง
นั้นแต่เป็นคดีทางการเมืองที่ไม่ใช่คดีอาญาหรือทุจริต
คอร์รัปชัน เมื่อถามย้ำว่าเฉพาะกลุ่มคนบ้านเลขที่ 111

หรือ 109 ใช้หรือไม่ นายสุเทพตอบว่า ใช่ ขณะนี้พูดคุยกันถึงหลักการเท่านั้น แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรยังไม่ชัดเจนว่าจะออกเป็นกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ค่อยว่ากันอีกที เมื่อถามถึงกรณีที่น่ายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาระบุว่าตั้งแต่ยุบสภามา นายสุเทพไม่เคยต่อสายโทรศัพท์มาพูดคุย นายสุเทพตอบว่า ไม่ได้โทร.ไปพูดคุยจริง เพราะยังไม่ใช่เวลาคุย เมื่อถามว่าเวลาที่คุยจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ นายสุเทพตอบว่า ใช่ ยังมีเวลาคุยอีกเยอะ รอให้การเลือกตั้งเสร็จก่อนค่อยมาคุยกัน

ขยายผลเนื้อหาปราศรัยทั่ว กทม.

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคกทม. กล่าวว่า ในกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศกลางเวทีราชประสงค์หากแพ้การเลือกตั้งจะส่งไม้ต่อให้คนอื่นในประชาธิปัตย์มาทำงานแทนว่า นายอภิสิทธิ์พูดเพียงว่าถ้าแพ้จะมีคนขึ้นมาทำต่อ พรรคเราไม่มีวันตายในการต่อสู้ต่อประชาชนไทย อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นนายอภิสิทธิ์คงไม่ไปไหน อยู่ช่วยงานพรรคเหมือนเดิม เมื่อถึงวันที่ไม่มีนายอภิสิทธิ์ ก็ยังมีคนอื่นมาสานต่อ ฝ่าไม่ตาย เขาเรียกพวกเขาว่าพรรคแมลงสาบ เมื่อถามว่า ทีม กทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ จะขยายผลคำปราศรัยและชุดความคิดของนายอภิสิทธิ์ ที่เวทีราชประสงค์อย่างไร นายกรณ์ตอบว่า ได้ดำเนินการแล้ว โดยผู้สมัครส.ส.แต่ละเขตแยกย้ายลงไปขยายผลทางความคิด ทั้งการย่อยการปราศรัยให้สั้นลงเพื่อลงในยูทูป โดยเมื่อคืนวันที่ 23 มิ.ย. มีคนชมสดผ่านโลกฟีดสตรีมถึง 8 หมื่นคน ไม่รวมทีวีดาวเทียม ดังนั้นเวลาที่เหลือต้องเดินหน้าขยายผลเพื่อนำสู่เวทีปราศรัยใหญ่ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยจะถ่ายทอดไปยังเวทีย่อยต่างๆ ในวันนั้นนายอภิสิทธิ์จะลุกขึ้นพูดอีกครั้ง ส่วนในวันดังกล่าวต้องชนกับเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทย นั้น นายกรณ์ตอบว่า "ผมคิดว่าเป็นพรรคเพื่อไทยที่ต้องชนกับประชาธิปัตย์มากกว่า"

"ยิ่งลักษณ์" ร่วมแสดงความยินดีลูกชาย

ทางด้านความเคลื่อนไหวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ 1 พรรคเพื่อไทยนั้น วันเดียวกัน เวลา 07.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยกเลิกกำหนดการปราศรัยในช่วงเช้าวันนี้หลายจุดใน จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น เนื่องจากต้องเดินทางไปโรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ ย่านหลักสี่ เพื่อแสดงความยินดีกับ ค.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ บุตรชาย ที่ได้รับรางวัลภาษาอังกฤษดีเด่นและรางวัลเรียนดี โดยทางโรงเรียนขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่อนุญาตให้เข้าไปสังเกตการณ์ภายในบริเวณโรงเรียน ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมน้องไปป์ เดินทางมายังสนามบินดอนเมือง เพื่อขึ้น

เฮลิคอปเตอร์ไปหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ

"น้องไปป์" ปิดเทอมช่วยแม่หาเสียง

เมื่อเดินทางมาถึงน้องไปป์ได้มารางวัลที่ได้มา โขว์คือสื่อมวลชน หรือให้สัมภาษณ์ว่า จากนี้จะลงพื้นที่กับแม่ แม้จะเหนื่อยก็ต้องเหนื่อย แต่ก็ไหว เมื่อถามว่าอยากให้แม่เป็นนายกหรือไม่ ค.ช.ศุภเสกข์ตอบว่าอยากให้แม่เป็นนายก แม้มีเวลาน้อยลงแต่ไม่ใช่อะไร เมื่อถามว่าได้รับรางวัลที่โรงเรียนแล้วแม่ได้ให้อะไรเป็นรางวัล น้องไปป์ตอบอย่างขวยเขินว่า ได้ไอแพดสองเมื่อผู้สื่อข่าวพาไปว่าเพื่อนที่โรงเรียนมีไอแพดสองบ้างหรือไม่ ค.ช.ศุภเสกข์ตอบว่า บ้างคนก็มี บางคนก็ไม่มี ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า น้องไปป์อยู่ในช่วงปิดเทอมแล้ว จากนี้คงได้ลงพื้นที่ด้วยกัน จะได้ออกันมากขึ้น แต่ก็คงไปไม่ได้ด้วยทุกครั้ง เพราะการลงพื้นที่มีต้นทุน ต้องดูว่าพื้นที่ใดเหมาะสมสำหรับเด็ก

ขออดทนเมินตอบโต้ ปปป.

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีพรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศรัยย่านราชประสงค์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่าเป็นเรื่องที่เคยอภิปรายในสภามาแล้ว เป็นข้อมูลเก่า มองว่าประชาชนอยากฟังว่าหลังการเลือกตั้ง หากพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลจะนำนโยบายอะไรที่ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีอย่างไร เมื่อถามว่ากรณีพรรคประชาธิปัตย์พาดพิง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯและพรรคเพื่อไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่าตนและพรรคเพื่อไทยมีความจริงใจมาทำงานและเคยบอกว่าการได้เป็นรัฐบาลจะทำอะไรบ้าง ไม่ขอตอบโต้เพราะอยากเห็นประเทศชาติสามัคคีปรองดอง ไม่อยากโต้แย้งกันไปมา ปัญหาใหญ่ของทุกพรรคคือต้องตอบประชาชนว่าจะแก้ปัญหอย่างไร ทั้งนี้จะขออดทนเพื่อให้ประเทศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสงบ ทุกอย่างที่ประชาชนได้ฟัง จะใช้วิจารณญาณให้ความเป็นธรรมกับเราบ้าง

ปิด "ทักษิณ" ต่อสายตั้งรัฐบาล

ต่อข้อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งและขณะนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ กำลังประสานหลายพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า ไม่ใช่ พ.ต.ท.ทักษิณไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะนี้ยังอยู่ในโหมดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ เมื่อถามว่ายังมีใจในโพลของพรรคเพื่อไทยขณะนี้หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่าโพลเป็นส่วนหนึ่งเพื่อนำไปทำงาน และยังมีประชาชนอีกหลายล้านคนที่ยังไม่ได้อัดฉีดใจ เราจึงต้องทำงานเพิ่มเพื่อให้ประชาชนพิจารณานโยบายของพรรค เมื่อถามว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการกากบาทบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า ยังกังวลเรื่องนี้ กล่าวประชาชนเข้าใจผิด จึงต้องประชาสัมพันธ์บนเวทีปราศรัยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการลงคะแนน นอกจากต้องชี้แจงบนเวทีปราศรัยแล้วยังจะให้ผู้สมัคร ส.ส.ชมชดและบัญชีรายชื่อ ช่วยชี้แจงกับประชาชนอีกด้วย รวมทั้งช่องทาง

ต่างๆของพรรคที่มีก็ต้องช่วยกันชี้แจง และอยากให้ กกต.ช่วยชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกพรรค

วอนเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวถึงกรณีที่รณรงค์หาเสียงผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เกิดระเบิดขึ้นว่า ยังไม่ได้รับรายงานแต่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย ขอให้ทุกพรรคหาเสียงได้แต่ก็ไม่หวังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจไม่ได้เกิดจากการเมือง

☆ มีต่อหน้า 11

พท.แกลงโต้ ต่อกจากหน้า 2

หาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ

ต่อมาเมื่อเวลา 18.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงบริเวณลานหน้าโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่ามกลางเด็กนักเรียนกลุ่มสตรีที่มาคอยต้อนรับจำนวนมาก ทั้งนี้ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ลงจากเฮลิคอปเตอร์ กลุ่มเด็กนักเรียนต่างวิ่งเฮลโกลันไปห้อมล้อมโอบกอด น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมมอบของขวัญกันอย่างขมุกขมูญ และส่งเสียงกรีดกราดตลอดเวลา โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ยิ้มแย้มทักทายและถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆอย่างเป็นกันเอง ก่อนลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคหาเสียงใน จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา โดยเริ่มเดินทางไปปราศรัยที่โรงเรียนภูมิวิทย์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นจุดแรก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรภูเขียวจำนวน 160 นาย ตำรวจนอกเครื่องแบบ 80 นาย กำลังเสริมจากสถานีตำรวจภูธร จ.ชัยภูมิ 50 นาย นอกจากนั้นยังมีการนำนักศึกษาวิชาทหารมาดูแลพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังคงเน้นย้ำแนะนำวิธีการกากบาทบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านที่มาฟังปราศรัย แต่ครั้งนี้ได้นำป้ายไวโอลิน 2 แบบมาแสดง ในส่วนของบัตรเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเป็นสีเขียว จะต้องกาในช่องขวาสุดหลังชื่อพรรคการเมือง และบัตรสีชมพูเลือก ส.ส.ระบบเขต จะต้องกาในช่องว่างหลังตัวเลขด้านซ้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณเวทีปราศรัยได้มีชาวบ้านนำใบปลิวมาแจกให้กับผู้มาฟังปราศรัย เป็นรูปหลวงปู่คุณ ปรีสุทโธ และข้อความ "ใครให้เงินมึงรับไว้มันบาป มึงคนมีบุญเขามาได้ถึงบ้าน มึงจะได้อธิษฐาน น้าปลาให้ลูกเมียมึงกิน มึงชอบใครมึงถลกคนนั้น ถูว่าคนแจกเงินไม่ดี ถ้าคนดีเขาก็ไม่แจก เกิดเป็นคนเลิกกินยาโง่เสียที"

สักการะอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล

จนกระทั่งเวลา 15.40 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ก่อนเดินทางไปปราศรัยที่สนามกีฬาเทศบาล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จากนั้นเดินทางไปปราศรัยต่อที่โรงเรียนนายนางกลัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กระทั่ง

ช่วงกำลังเดินทางมาปราศรัยต่อที่สถานีขนส่งใหม่ อ.โชคชัย และปราศรัยหน้าที่ว่าการ อ.นครราชสีมา

“น้องเอม” หวังฟอกกลับมางานแต่ง

วันเดียวกัน นายพานทองแท้ จินวัตร น.ส. พินทองทา จินวัตร และ น.ส.แพรวทองธาร จินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ จินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่หาเสียงช่วย น.ส.อนุตตมา อมรรวิวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 7 ท้ายขวาง-วังทองหลวง (เฉพาะแขวงวังทองหลวงและแขวงพลับพลาชัย) พรรคเพื่อไทย ที่ชุมชนโรงปูนย่านหัวขวาง โดย น.ส.พินทองทา ที่มีกำหนดจะแต่งงานปลายปี 2554 ให้สัมภาษณ์ว่า ยังหวังว่า พ.ต.ท.ทักษิณจะกลับมาทำงานแต่งงานในช่วงปลายปี แต่การที่พ่อจะเดินทางกลับมาได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและปัจจัยหลายอย่าง ขณะที่นายพานทองแท้กล่าวว่า หากพ่อไม่สามารถมาได้ น้องอาจไปแต่งงานในต่างประเทศก็ได้

“ฉัฐวุฒิ” แนะนำพรรคกิจปฏิวัติต้องทบทวน

นายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศรัยย่านราชประสงค์ว่า มีข้อความบางประการเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสี ทำให้เข้าใจผิด มีผลต่อคะแนนนิยมชัดเจน โดยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานไปยื่นต่อ กกต. ส่วนกรณีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นำคลิปการปราศรัยของตนที่ส่งการให้ไปเผาศถานที่ต่าง ๆ นั้น เหตุเกิดที่เขาสอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อปลายเดือน ม.ค.53 ตอนนั้นยังไม่มีกำหนดการประชุมใหญ่ และโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมายอมรับว่า คลิปดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการชุมนุมใหญ่ ส่วนเนื้อหาที่มาพูดบนเวทีนั้น ไม่มีอะไรใหม่เป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ ทุกข้อมูลที่ถูกไม่มีความจริงเลย และน่าจะนำไปใช้หน้าบัลลังก์ศาล และพรรคประชาธิปัตย์เตรียมรับมือขอต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย เมื่อถามว่าขณะนี้มีการแสข่าวการปฏิวัติยังคงออกมาอย่างต่อเนื่อง นายฉัฐวุฒิ ตอบว่าได้ยินทุกวัน ใครจะทำต้องทบทวนคนไทยต้องการเห็นหน้าผู้การเลือกตั้ง ถ้าทำจะนำพาประเทศสู่ทางตัน

พท.แกลงการณปิดนิรโทษกรรม “ทักษิณ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย พรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดปราศรัยที่สี่แยกราชประสงค์ โดยผู้ปราศรัยได้กล่าวหาพรรคเพื่อไทยด้วยความเท็จ การใส่ร้ายพรรคเพื่อไทย อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด พรรคจึงขอแถลงดังนี้ คือ 1.พรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนิรโทษกรรม พ.ต.ท.ทักษิณ จินวัตร และคืนเงิน 46,000 ล้านบาทให้ พ.ต.ท.ทักษิณ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จงใจใส่ร้ายด้วยความเท็จ พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายเช่นนั้นเลย 2.พรรคเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีหน้าที่ทำงานรับใช้ประชาชนทุกคนทั่วประเทศจะไม่ทำงานให้กับบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งถ้าได้รับความไว้วางใจจากประชาชน รัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะทำงานโดยยึดมั่นในกฎหมาย หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 8.พรรคมุ่งมั่นที่จะรณรงค์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอนโยบายและทางออกให้กับคนไทยและประเทศไทยต่อไป

“ทักษิณ” ให้อภัยทุกคนที่คิดร้าย

ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ จินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ว่า “วันนี้เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทยให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผมจึงจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยให้ใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่จิตใจของทุกคนว่าเราจะเดินหน้าเข้าสู่ความปรองดองเพื่อความสามัคคีของคนในชาติเราจะเป็ประเทศที่มีหลากหลายความคิด แต่ความคิดที่แตกต่างจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยไม่แตกแยกกัน ใครที่ผมอาจทำให้ไม่สบายใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ หรือจิตใจผมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผมขอโทษและขออภัย ส่วนคนที่ค่าผม ทำร้ายผม วิจารณ์ผม ผมให้อภัย ไม่ขอโทษโกรธกัน ไม่แก้แค้น ไม่ล้างแค้น เราต้องก้าวข้ามอดีตเพื่อพาประเทศก้าวหน้าไปด้วยกันให้ได้ เราต้องไม่ถอยหลังและย้ายอยู่กับที่อีกแล้วครับ” นอกจากนี้ พ.ต.ท.ทักษิณยังสนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นด้วยว่า “คนที่ถูกกระทำต้องยอมก่อน ถ้าไม่เช่นนั้นจะยิ่งกัน เหมือนคำถามที่ว่า โกงกับไขใครเกิดก่อนกัน มันก็จะไม่จบ เมื่อคืนนี้มีคนโทร.มาหาผมหลังจากเขาฟังพรรคประชาธิปัตย์ปราศรัย ผมเลยยกคำสอนของท่านพระพุทธทาสให้เขาเหล่านั้นฟังว่า “จิตว่างปัญญาหาย จิตว่างปัญญามี” สิ่งที่ทำให้จิตมนุษย์ว่างคือจิตที่หมกมุ่นอยู่กับความโลภ ความโกรธ ความหลง และถ้าจะทำให้สมองแจ่มใสได้ ก็ต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้ได้”

“จิตา” เยีย ปปช. ล้มเหลวฟอกตัวเอง

นางจิตา ดาวเศรษฐ รัชการการประธาน นปช. กล่าวที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว ถึงกรณีการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่ราชประสงค์ว่า พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการหาเสียงกลับมาหาเรื่องแทน เพราะคงมองแล้วว่าถ้าหาเสียงต่อ คงไม่ได้คะแนนเพิ่ม สิ่งที่ถูกออกมาล้วนเป็นเท็จ พูดเพื่อแก้ตัวและฟอกตัว คำพูดของแกนนำประชาธิปัตย์หลายคนบนเวทีนั้น เป็นการปลอบประโลมและบำบัดอาการทางจิตของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกช. ที่เริ่มมีอาการ ตั้งแต่นั้นที่หาเสียงบนท้องถนนแล้วถูกทวงถามความเป็นธรรม นายอภิสิทธิ์ตอนนี้อยากการมาเป็นห่วงมาก ไม่สามารถรับภาวะการกดดันได้ เพราะถูกเลี้ยงดูมาเหมือนนกน้อยในกรงทอง ดังนั้น ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการอยู่ในเวทีการเมืองต้องหาหัวหน้าพรรคใหม่ ส่วนการที่มาย้อนความผิดให้แกนนำคนเสื้อแดงทำให้เกิดการตาย 91 ศพนั้น ถามว่าถ้าไม่มีคนออก

มายิ่งคนเสื้อแดงจะมีศพเพิ่มได้อย่างไร สังคมโลกเขารู้กันหมดว่าใครเป็นคนเสื้อแดง วันพรคประชาธิปัตย์ที่ไมรู้ การฟอกตัวเองครั้งนี้จึงล้มเหลว

ปูระวังเจอกคนเสื้อแดงชูป้ายเพิ่ม

นางธิดากาว่าว่า มันใจว่าข้อมูลที่ถูกออกมาล้วนไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน เพราะตลอด 1 ปีที่ผ่านมาความจริงได้ปรากฏหมดแล้ว หลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไปหาเสียงที่ไหน อาจจะต้องพบกับกาชูป้ายจากคนเสื้อแดงมากขึ้นกว่าเดิม อย่างมาโทษ นปช. เพราะพรรคประชาธิปัตย์มาหาเรื่องกับประชาชนเอง อย่างไรก็ตาม จะพยายามช่วยห้ามปราม โดยจะดึงคนเสื้อแดงนับแสนคนมาร่วมในการกิจกรรมตรวจสอบการเลือกตั้งแทน โดยจะเริ่มจากเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ขอให้คนเสื้อแดงช่วยกันไปนับคะแนนตามเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ นปช.ได้เปิดศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว เพื่อรอรับการรายงานผลคะแนนจากทั่วประเทศมาเปรียบเทียบ กับจำนวนตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิของ กกต. และสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ส่วนวันที่ 8 ก.ค.จะระดมคนเสื้อแดงสังเกตการณ์ทุกหน่วยเลือกตั้งด้วย

“บิ๊กเต็ง” วางเงื่อนไขนิรโทษฯร่วมรัฐบาล

ช่วงเย็นวันเดียวกัน นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จินวัตร อดีต นายกช. จะเดินทางกลับประเทศไทยในสิ้นปี 2554 เพื่อร่วมงานแต่งงานลูกสาวว่าเป็นการเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนว่า ถ้าหากเลือกพรรคเพื่อไทยจะเอา พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาด้วย แต่น่าเห็นใจ พ.ต.ท.ทักษิณไปอยู่มานานหลายปีแล้วก็อยากกลับบ้าน แต่การกลับมา ก็มีปัญหาวางจะทำอะไร กลับมารับโทษหรือไม่ ปัญหาอยู่ตรงนี้ เมื่อถามว่าการนิรโทษกรรมเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการร่วมรัฐบาล นายบรรหารตอบว่า ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งแต่ไม่จำเป็นต้องทำทันที ต้องดูสถานการณ์ก่อนแต่ต้องทำเนื่องจากเป็นมาตรการที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่ใช่ทำเพื่อพรรคตัวเอง แต่ทำให้ทั่วไป

หลังเลือกตั้งถึงพูดจับขั้วรัฐบาล

เมื่อถามว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง นายกช. และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ต่อสายลับบ่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเตรียมจัดตั้งรัฐบาล นายบรรหารตอบว่า 2 ปี ยังไม่ได้ยินเสียงกันเลย ไม่เคยโทร.หากันเลยอย่าว่าแต่คนที่อยู่ไกลถึงคูโบเลย คนอยู่ใกล้ๆยังไม่เคยโทร.มาเลย ตั้งแต่บุบสกาแล้ว เมื่อถามว่าใครที่อยู่ใกล้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จินวัตร ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับ 1 พรรคเพื่อไทยหรือ นายบรรหารตอบว่า “ไม่มีช้ๆ น้องสุเทพยังไม่โทร.มาเลย” เมื่อถามย้ำอีกว่า พรรคเพื่อไทยติดต่อมาจริงหรือไม่ นายบรรหารตอบว่า “ไม่มีเลย ยังไม่มีเลย คุณทักษิณวันนี้ยังไม่ไป นอกจากไปติดต่อกันคนอื่นผมตอบไม่ได้ มีแต่คนข้างนอก

พูดกัน ประสานงานไปทางคนโน้นคนนี้ได้แต่รับฟังแต่ยังหาความแน่นอนไม่ได้ ต้องพูดวันที่ 3 ก.ค.นี้ คอบดูตามตัวหัวหน้าพรรคให้ดีแล้วกันหายตัวหมดในกรุงเทพฯ แต่ผมไม่หายตัวนะผมจะไปอยู่ที่เข้าพ้อบังฉวก" เมื่อถามว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณไม่โทร.มา จะโทร.ไปหรือไม่ นายบรรหารตอบว่า "ไม่โทร. อยู่ไกลถึงดูไป โทร.ไม่ได้ เพราะยังไม่มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้น รอวันที่ 3 ก.ค.นี้ดีกว่า มันต้องมีเสียงโทรศัพท์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแน่หรือถ้าไม่มีมาก็ไปเป็นฝ่ายค้าน"

กกด.เล็งแจกใบแดงศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง การทางพิเศษประชาชน นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมร่วมมือกับทางการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รณรงค์เรื่องการเลือกตั้ง ถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ปราศรัยที่บริเวณราชประสงค์ โดยพาดพิงถึงบุคคลอื่นว่า ยังไม่ได้ดูอย่างละเอียดและดีใจในระหว่างปราศรัยเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนที่ได้ลงชื่อร่วมกันไว้ หวังว่าจะเรียบร้อยจนถึงวันเลือกตั้ง ส่วนกรณีที่ กกต.กำลังพิจารณาแจกใบแดง ใบเหลือง โดยเฉพาะ จ.ศรีสะเกษที่ได้ให้ กกต.จังหวัดไปหาหลักฐานเพิ่มเติม นั้น ขณะนี้ กกต.จังหวัด ได้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ กกต.แล้ว ในวันที่ 28 มิ.ย. กกต.จะพิจารณาใบแดงที่ จ.ศรีสะเกษ ส่วนการทุจริตที่ จ.บุรีรัมย์ นั้น มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายชัดเจนกว่าที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีคนกำลังนั่งแจกเงินและมีคนนั่งรายล้อมอยู่รอบแต่หลักฐานที่ส่งมายัง กกต.เป็นเพียงภาพถ่ายของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ใช่สำนวน ดังนั้น กกต.ได้สั่งการให้ กกต.จังหวัดไปทำสำนวนเสนอมาอีกครั้งหนึ่ง ขอยืนยันว่า กกต.ไม่ได้ตั้งแจกใบแดงผู้สมัคร ส.ส. เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการสืบสวนสอบสวน

กกต.ติดตามสถานการณ์ฯ แะรับผลเลือกตั้ง

นายจิตติพงษ์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์บ้านเมือง วุฒิสภา กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการสร้างความปรองดอง ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยเห็นว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ทุกฝ่ายยอมรับในผลการเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ประชาชนต้องมาใช้สิทธิและร่วมตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง นักการเมืองพรรคต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ แข่งขันกันด้วยนโยบาย ไม่โจมตีใส่ร้ายกัน หากมีการโกงเลือกตั้งควรปล่อยให้ตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ควรปลุกระดมประชาชนขึ้นมาต่อต้าน บิดเบือนประธาธิปไตย เคารพความคิดเห็นเจตนารมณ์ และการตัดสินใจของประชาชนปล่อยให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายใดๆ

โพลเมืองกรุงชี้ "ปู" เหมาะนั่งนายกฯ

วันเดียวกัน ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในกทม.ต่อการเลือกตั้ง ส.ส. โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีสิทธิใน กทม.จำนวน 1,850 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลในวันที่ 21-23 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดร้อยละ 48.5 รองลงมาพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 36.7 พรรค รักประเทศไทยร้อยละ 4.5 ไม่เลือกพรรคใดเลย ร้อยละ 1.8 ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 7.4 เมื่อถามว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตพบว่าเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุดร้อยละ 49 รองลงมา พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 37.8 พรรคอื่นๆ เมื่อถามว่า ผู้ที่เป็นผู้เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 44.3 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 34.3 และยังไม่มีส่วนเหมาะสม ร้อยละ 19.3

ตร.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า

พล.ต.อ.พงศพัช พงษ์เจริญ ที่ปรึกษา (สบ 10) ในฐานะหัวหน้า ตร.ส.ต.ตร. แกลงภายหลังการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ บข.ภ.5. เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 28 มิ.ย. เป็นครั้งสุดท้ายว่า ขณะนี้ทั้งประเทศมีหน่วยเลือกตั้งกลางทั้งหมด 368 หน่วย รวมผู้มีขอใช้สิทธิ 1,455,844 คน สำหรับหน่วยเลือกตั้งกลางที่มีคนไปใช้สิทธิเกินกว่า 1 หมื่นคน ในพื้นที่ บข.น.มี 2 เขต คือ เขตบางกะปิ กับเขตบางขุนเทียน และที่จังหวัดต่างๆ อีก 24 จังหวัด ทั้งนี้ อยากเตือนประชาชนในเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. ที่มีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำและปรับ เช่น ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราจนไปสิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืนวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ห้ามเล่นการพนันหาผลเลือกตั้ง และศาลจะพิทักษ์สิทธิเลือกตั้งอีก 5 ปี ส่วนการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สมัคร ส.ส. นั้น ได้ขอกำลังตำรวจไปรักษาความปลอดภัย 420 คน วันนี้ได้ตรวจพื้นที่ฝ่ายวังต่างๆ มีแนวโน้มลดลงจากสี่เหลือนมาเป็นสีขาว ส่วนพื้นที่สี่เหลือนเข้มเป็นสีแดงก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ภาพรวมไม่มามีอะไรเกิดขึ้นสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตในวันที่ 28 มิ.ย.นี้

ญาติคิดตายวัดปทุมฯร้อง ผบ.ทบ.สาวกคดี

วันเดียวกันเมื่อเวลา 10.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบกนางพะเยาฯ อัดฮาดมารดาของ น.ส.กมลเกด อัดฮาด 1 ใน 6 ศพ ที่เสียชีวิตที่วัดปทุมวนารามในช่วงสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 มายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เพื่อทวงถามข้อเท็จจริงหลังจากได้เคยยื่นเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งกับนายทหารเวร นอกจากนี้ ยังทราบมาว่า กองทัพได้ทราบชื่อและตำแหน่งของนายทหารที่อยู่บนรางรถไฟผ่านแล้ว โดยมีนายทหารเวรมารับหนังสือพร้อมได้ชี้แจงว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน จึงยังไม่สามารถให้คำตอบได้ ขณะที่นางพะเยาวังกล่าว

ว่า ทุกวันนี้คิดไม่ลืมหน้า อยากจะขอความร่วมมือกับกองทัพหาข้อเท็จจริงให้ได้รับความกระจ่าง ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับคำตอบจะมาร้องเรียนต่อ ผบ.ทบ.อีกจนกว่าจะได้คำตอบ

แจ้ง พท.โยนบาปทหารฆ่า 91 ศพ

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ที่กองทัพบกถึงกรณีมารดา น.ส.กมลเกด อัดฮาด เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในคืนหาความจริงเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต 6 ศพในวันปทุมวนารามว่า ที่ผ่านมากองทัพบกได้ชี้แจงมาตลอดว่า 91 ศพ พูดแล้วเป็นสิ่งที่แสดงใจและไม่สบายใจอย่างที่สุด สิ่งทีกังวลคือมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มพยายามที่จะทำให้สังคมเข้าใจว่า ทหารฆ่าประชาชน ฆ่า 91 ศพ ที่เราได้ชี้แจงมาโดยตลอดแล้วว่าแต่ละศพไม่ได้เกิดจากการที่ทหารกระชับวงล้อมในวันที่ 19 พ.ค.53 แต่มีการเสียชีวิตจากกรณีต่างๆ ก่อนวันที่ 10 เม.ย. รวมทั้งวันที่ 10 เม.ย. จำนวน 26 ศพ มีที่มาที่ไปชัดเจน ส่วนข้อสงสัยว่าชายชุดดำมีจริงหรือไม่ ยืนยันว่า มีตัวตนเรามีรายชื่อครบ ซึ่งสามารถไปดูได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลที่ถูนำมาเปิดเผยอย่างรอบด้าน

"ประชัย" วอนทุกพรรคหยุดป้ายสี

ขณะที่ ร.ต.อ.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานที่ปรึกษาพรรครักสันติ และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ 1 ได้เดินแจกแผ่นพับนโยบายพรรคในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อชว่นายไพโรจน์ กัทรพลาชัยกุล ผู้สมัคร ส.ส.แม่ฮ่องสอน หาเสียง โดย ร.ต.อ.ประชัยให้สัมภาษณ์ว่า พรรครักสันติขออาสาเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศไทย โดยจะไม่ชื่อเสียงอย่างแน่นอน และอยากให้ผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่าใส่ร้ายป้ายสี จะต้องนึกถึงว่าอีก 4 ปีข้างหน้าเราจะนำประเทศไทยไปไหนทิศทางใด ส่วนสื่อมวลชนชอบนำผู้สมัคร ส.ส. มาได้วาทีก่อนออกหน้าจอโทรทัศน์นั้นเกรงว่าจะเป็นการเสียให้เกิดการทะเลาะกันยิ่งขึ้นและสร้างความขัดแย้งกันมากกว่าจะสมานฉันท์

"บักบั้ง" อาสาดับไฟ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ขณะที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรค มาตุภูมิ ได้ขานเวทที่ปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียงที่สนามข้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก บ้านยางแดง ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่า พรรคมาตุภูมิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาสงบอีกครั้ง สมัยเป็น ผบ.ทบ. และเป็นถึงประธานคมช. แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีที่สุดนั้น คือการแก้ปัญหาด้วยนักการเมือง ดังนั้น จึงขออาสาให้พรรคได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศพร้อมจะได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านแรงงาน โดยการ

สนับสนุนให้แรงงานของไทยได้ก้าวเข้าไปยังตะวันออกกลางให้มากขึ้นเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

☆ มีต่อหน้า 15

พท.แกลงได้ ☆ ต่อจากหน้า 11

โพลฟันธง พท.ยึดอีสาน 107 ที่นั่ง

วันเดียวกัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แถลงผลสำรวจแนวโน้มผลการเลือกตั้งภาคอีสาน (มมส.โพล) ว่า จากการออกแบบสอบถามประชาชนในภาคอีสาน 20 จังหวัด เขตเลือกตั้ง 126 เขต เขตละ 130 ตัวอย่าง รวมมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 16,880 ตัวอย่าง เมื่อถามถึงการเลือกตั้งเลือกผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ร้อยละ 64.8 พรรคประชาธิปัตย์ได้ร้อยละ 12.7 พรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 8.1 ไม่ประสงค์ใช้สิทธิลงคะแนนร้อยละ 4.9 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้ร้อยละ 3.2 เมื่อถามถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้ง ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยได้ 107 ที่นั่ง บวกกับ 2 พรรคภูมิใจไทยได้ 10 ที่นั่ง บวกกับ 1 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้ 5 ที่นั่ง บวกกับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 3 ที่นั่ง และพรรคชาติไทยพัฒนาได้ 1 ที่นั่ง จังหวัดที่พรรคเพื่อไทยจะได้จำนวน ส.ส.ยกทั้งจังหวัด มี 10 จังหวัด ได้แก่ ปิงกาฬนาคราช มหาสารคาม มุกดาหาร บัณฑิต ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษหนองคาย อำนาจเจริญ และอุดรธานี

เร่งหาเสียงโค้งสุดท้ายเมืองสองแคว

เย็นวันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะเดินทางไปถึงที่สนามบินพิษณุโลก ก่อนขึ้นรถแท็กซี่ปราศรัยหาเสียงช่วยนายจตุร์ ไกรฤกษ์ และนางปานทิพย์ ศุภกิจเจริญ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.พิษณุโลก ไปตามชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีประชาชนรอให้การต้อนรับจำนวนมาก ต่อมา นายอภิสิทธิ์เดินทางไปที่สนามกีฬาากลางจังหวัด ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งมีประชาชนรอฟังการปราศรัยกว่า 15,000 คน โดยนายอภิสิทธิ์ขอให้ชาว จ.พิษณุโลก ช่วยกันลงคะแนนเลือกผู้สมัครของพรรคยกจังหวัด ทั้งนี้ระหว่างการปราศรัย แม้มีฝนตกลงมาแต่ประชาชนยังร่วมรับฟังกันอย่างล้นหลาม จนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้จำนวน 10,000 ตัวไม่เพียงพอ

“ประสงค์” ปูมติแผนปฏิวัติรูปแบบใหม่

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองว่า เชื่อว่าภายหลังจากการเลือกตั้งบ้านเมืองยังไม่สงบเพราะไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหว เช่น นักวิชาการที่ไม่เอาระบบทักษิณออกมาต่อต้านหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและหากมีรัฐบาลชื่อพรรคประชาธิปัตย์จะมีประชาชนเสื้อแดงออกมาการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่อะไรที่เป็นแสงสว่างหากจะให้ทุกอย่างคลี่คลายต้องเป็นหลังการควบคุมสถานการณ์และมีเหตุการณ์ชั่วคราวเกิดขึ้นเพราะอยู่ดีๆจะให้ดีขึ้นมาทันทีไม่ได้ ซึ่งคนขอไม่พูดต่ออยากให้ออกก่อนการเลือกตั้งอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นยังมองปรากฏการณ์เลือกตั้งครั้งนี้คือการแข่งขันระหว่างคน 2 พวกคือ พวกแก้วใจ ไม่แก่แก่น และพวกไม่ทำอะไร ดีแต่พูดหรืออีกชื่อคือพวกที่ทำเพลงกึ่งไปวันๆ ส่วนพรรคอื่นเป็นเพียงพรรคไม้ประดับ ดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งจะเป็นการต่อสู้ของ 2 พรรคใหญ่เท่านั้น แต่ถึงแม้อีกไม่กี่วันจะเป็นวันลงคะแนนเสียงแล้วก็ตาม แต่เราไม่ทราบว่าจะ 2-3 วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วนการยุติความไม่สงบนั้นแนวทางการปฏิวัติต้องเกิดขึ้นแต่จะเป็นรูปแบบใหม่คือทหารหนุนหลังประชาชน